

Số:/BC-HĐND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XX

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp

1.1. Xem xét các báo cáo trình HĐND huyện

Trong năm 2022, HĐND huyện tổ chức 04 kỳ họp HĐND huyện, trong đó: 02 kỳ họp chuyên đề, 02 họp thường kỳ. Tại các kỳ họp, HĐND huyện xem xét và thảo luận, cho ý kiến đối với 80 báo cáo, gồm: 07 báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát, 20 báo cáo của Thường trực HĐND huyện, 10 báo cáo của các Ban của HĐND huyện, 02 báo cáo của Tòa án nhân dân, 02 báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, 02 báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự và 37 báo cáo, tờ trình của UBND huyện. Có 28 báo cáo được trình bày tóm tắt tại hội trường, 52 báo cáo được các đại biểu nghiên cứu, xem xét và góp ý tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Trong các phiên thảo luận tổ và thảo luận trực tiếp tại hội trường, các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan chức năng, các đại biểu dự đã tích cực tham gia góp ý vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND huyện và các ngành liên quan trình ra kỳ họp; đồng thời thảo luận và làm rõ các nội dung mà đại biểu quan tâm.

1.2. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn

Nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo nhóm vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri trong huyện quan tâm, đề xuất. Tại các kỳ họp trong năm 2022, hoạt động thảo luận, chất vấn được thực hiện dân chủ, trách nhiệm, đi vào thực chất và xây dựng, cụ thể:

- Tại kỳ họp thứ 6- HĐND huyện khóa XX, HĐND huyện không thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại Hội trường; thay vào đó đã tăng thời lượng thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Những nội dung thảo luận được Thường trực

HĐND huyện lựa chọn, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm, cấp bách của địa phương, quá trình thảo luận đã có sự trao đổi, đối lại giữa đại biểu và các cơ quan có liên quan để làm rõ một số vấn đề xung quanh nội dung thảo luận; các đại biểu, nhất là thủ trưởng các cơ quan của huyện đã đưa ra các giải pháp có tính khả thi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình một cách hiệu quả hơn, thực chất hơn, trong đó tập trung đúng, trúng vào những vấn đề qua tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện quan tâm¹.

- Tại kỳ họp thứ 8- HĐND khóa XX, Thường trực HĐND huyện đã nhận được 16 câu hỏi chất vấn thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hoá - xã hội, pháp chế do các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện chuyển đến. Sau khi rà soát, phân loại, Thường trực HĐND huyện đã lựa chọn 08 nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn với 07 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 05 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nội dung chất vấn liên quan đến các lĩnh vực như: Công tác quản lý đất đai, GPMB, công tác lập, quản lý thực hiện quy hoạch, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư KN, TC; việc quy hoạch xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất... Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện chất vấn trực tiếp đối với 03 Thủ trưởng cơ quan, là: Trưởng phòng KT&HT, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chánh Thanh tra huyện. Ngoài ra, tại kỳ họp Chủ tọa đã mời Chủ tịch UBND các xã: Việt Lập, TT Cao Thượng, Liên Chung phát biểu làm rõ thêm về trách nhiệm của địa phương trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hoạt động giám sát thường xuyên

Năm 2022, HĐND huyện tiến hành giám sát hoạt động của UBND huyện và các cơ quan thông qua việc thảo luận, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện. Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện qua dự hội nghị và quá trình công tác đã thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Giám sát thông qua việc xem xét việc ban hành các quyết định của UBND huyện và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn trong năm 2022. Kết quả đã giám sát được 1.850 Quyết định của UBND huyện và các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Qua giám sát thấy, các quyết định của UBND huyện

¹ Công tác triển khai, thực hiện Chi thị số 19-CT/TU, ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; chỉnh lý biên động đất đai sau hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng; quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân” trên địa bàn huyện; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc khảo sát, thiết kế, triển khai thi công các công trình trên địa bàn huyện; việc tác thu, nộp thuế chuyển nhượng chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện hiện nay; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Khu văn hóa thể thao của các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện; việc đóng BHXH bắt buộc của chủ sử dụng lao động cho công nhân, người lao động trên địa bàn huyện; Thực trạng công tác quản lý và tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện; Thực trạng công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kết quả công tác tiêm vắc xin Covid-19, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; Việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn đã ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được đảm bảo.

3. Hoạt động giám sát chuyên đề

Theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, HĐND huyện tiến hành giám sát 01 chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - ngân sách và giao cho Thường trực HĐND huyện tổ chức thực hiện Chương trình giám sát; HĐND huyện đã ban hành nghị quyết thành lập 01 đoàn giám sát. Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch và thực hiện xong 01 cuộc giám sát *"Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện"*.

Hoạt động giám sát chuyên đề bảo đảm đúng tiến độ thời gian, theo đúng quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; thực thi pháp luật nghiêm minh. Báo cáo kết quả giám sát được gửi đến các đại biểu ngay sau khi ban hành, đồng thời trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát tại kỳ họp gần nhất để các đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền giám sát của mình đối với các cơ quan chức năng, các địa phương khi thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Qua giám sát đã đánh giá được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp cần làm nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Sau giám sát, đã ban hành các Nghị quyết về kết quả giám sát và giao Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo lại HĐND trong năm 2023.

Trước kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8- HĐND huyện, Thường trực HĐND đã quyết định thành lập các đoàn giám sát để tiến hành giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, thứ 6- HĐND huyện khóa XIX và việc thực hiện các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Kết quả, đã tiến hành giám sát 30 ý kiến, kiến nghị của cử tri và các giải pháp do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đưa ra khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, 6- HĐND huyện khóa XX. Qua giám sát, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo xem xét giải quyết 30/30 kiến nghị, trong đó: Đã giải quyết xong 12 kiến nghị; 10 kiến nghị đã, đang giải quyết nhưng chưa hoàn thành; 03 kiến nghị sẽ xem xét, giải quyết; 05 nội dung giải trình, thông tin với cử tri. Cơ bản cử tri đồng thuận, nhất trí với kết quả trả lời, giải quyết của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị. Các giải pháp nêu trong thảo luận, trả lời chất vấn đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, một số giải pháp đã được thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số ý kiến kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết nhưng chưa hoàn thành thuộc lĩnh vực giao thông xây dựng, đất đai (ý kiến của cử tri xã Liên Chung, Ngọc Thiện, Ngọc Lý); trong các kiến nghị đề thông tin giải trình, các cơ quan, đơn vị đã có chủ trương chỉ đạo giải quyết nhưng chưa

có mốc thời hạn, giải pháp cụ thể²; việc thực hiện các giải pháp sau trả lời chất vấn của một số Trưởng cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa triệt để, chưa đáp ứng hết được nguyện vọng, mong muốn của một số cử tri³...

Ngoài giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của HĐND năm 2022, Thường trực HĐND đã tiến hành giám sát, khảo sát 4 chuyên đề; các ban của HĐND đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề riêng. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND đều có báo cáo trình kỳ họp HĐND; sau giám sát đều có kết luận của Thường trực HĐND đề cơ quan chức năng thực hiện. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề do các ban HĐND thực hiện đều được báo cáo tại phiên họp HĐND và có kết luận của Thường trực HĐND đề yêu cầu thực hiện các kiến nghị phù hợp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động giám sát của HĐND được Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, chất lượng giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của HĐND. Hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND huyện tiếp tục được quan tâm thực hiện; hoạt động chất vấn có nhiều cải tiến, nâng cao về chất lượng, giảm dần tính hình thức. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ngành liên quan, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật. Việc theo dõi, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm và đi vào nền nếp.

Qua hoạt động giám sát đã giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị sau giám sát góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các kiến nghị của cơ quan chịu sự giám sát đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện ghi nhận và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; các cơ quan chịu sự giám sát đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình đối với hoạt động giám sát của HĐND huyện; việc phối hợp giữa các cơ quan chịu sự giám sát với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc; hầu hết các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan xem xét, thực hiện kịp thời.

² Nội dung trả lời của cơ quan Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chủ yếu nêu nguyên nhân, mà không đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề cử tri nêu. “Hiện nay, khi làm thủ tục cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở phải thực hiện việc đo đạc. Tuy nhiên, việc đo đạc, lập hồ sơ rất chậm. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết”

³ Phòng KT&HT: Việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm ở một số nơi chưa triệt để, vẫn còn có trường hợp tái vi phạm, cụ thể như ở khu vực thôn Hậu, xã Liên Chung; khu vực Cầu Càn xã Việt Lập. Phòng TN&MT: Chưa có giải pháp để giải quyết triệt để những tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi ruộng đối với các thôn trong giai đoạn 2004 - 2006 thuộc hai đơn vị thị trấn Cao Thượng, xã Quế Nham nói riêng và các đơn vị khác trên địa bàn nói chung.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát còn một số hạn chế sau:

- Việc giám sát thường xuyên của các đại biểu HĐND huyện tại nơi công tác, nơi cư trú còn ít, chủ yếu thực hiện việc giám sát theo chuyên đề và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước khi diễn ra kỳ họp HĐND.

- Một số thành viên đoàn giám sát chưa tích cực, không tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát chuyên đề; chưa tích cực nghiên cứu, ít tham gia ý kiến trong quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị.

- Một số cơ quan, đơn vị được giám sát còn báo cáo chậm so với hạn định, thông tin trong báo cáo còn chưa đầy đủ so với đề cương; có nội dung phải bổ sung, điều chỉnh dẫn đến khó khăn cho việc tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát. Một số cơ quan chưa tích cực thực hiện các giải pháp khi trả lời chất vấn hoặc chậm xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận sau giám sát của một số cơ quan chuyên môn còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, Thường trực HĐND huyện báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhàn